



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทำสัญญาจ้าง สัญญาค้าประกัน และการถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันของ
พนักงานสถานธนาอนุบาล

เรียน นายอำเภออ่าวลึก นายอำเภอเหนือคลอง นายอำเภอเขาพนม นายอำเภอคลองท่อม
นายอำเภอปลายพระยา และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง ๑. ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๖๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) ได้มีระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และจังหวัดได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กบ๐๐๒๓.๓/ว ๓๗๖๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ปัจจุบันยังมีสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของสำนักงาน จ.ส.ท. ดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้สถานธนาอนุบาลได้รับความเสียหาย นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) ว่า พิจารณาตามข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วเห็นว่า สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบเป็นสาระสำคัญต่อการดำรงตำแหน่งหรือการปฏิบัติหน้าที่ในสถานธนาอนุบาล เพื่อให้การดำเนินกิจการสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติงาน และการถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. กรณีสถานธนาอนุบาลมีการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลใหม่ ต้องทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่

๒. ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแบบสอบถามประวัติและลายพิมพ์นิ้วมือของผู้สอบได้มายังสำนักงาน จ.ส.ท. โดยไม่ชักช้า

๓. กรณีสถานธนาอนุบาลมีพนักงานสถานธนาอนุบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใหม่ เลื่อนตำแหน่งและโยกย้าย ให้ทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันใหม่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่หรือสถานธนาอนุบาลแห่งใหม่

๔. หากหลักทรัพย์ค้ำประกันยังต้องใช้ค้ำประกันที่สถานธนาอนุบาลแห่งเดิม หรือเกิดความล่าช้าในการอนุมัติถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันการปฏิบัติงานจากสำนักงาน จ.ส.ท. ให้ขยายเวลาต่อไปได้ไม่เกินหกเดือน

/๕. การถอนหลักทรัพย์...

๕. การถอนหลักทรัพย์ประกันของพนักงานสถานธนาบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขอความเห็นชอบจากสำนักงาน จ.ส.ท. ก่อนทุกราย และให้รายงานด้วยว่าการปฏิบัติงานพนักงาน สถานธนาบาลผู้นั้นได้กระทำความเสียหายต้องชดใช้เงินแก่สถานธนาบาลหรือไม่


๖. การขอเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้ขอความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และ รายงานให้สำนักงาน จ.ส.ท. ทราบ

๗. การจัดทำหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันทุกกรณีให้จัดส่งคู่มือสัญญาไปยังสำนักงาน จ.ส.ท. ทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากพบว่า มีพนักงานสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใด มิได้ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกัน ภายในเงื่อนไขที่ระเบียบกำหนด ให้ถือเป็นหน้าที่ที่ เทศบาลจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบการบรรจุ แต่งตั้ง หรือให้พนักงานผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานธนาบาลทุกแห่งถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


เบญจชมนคร ชันเงิน;
.อ.ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗